

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về Chương trình xây dựng Nông thôn mới và chính sách thưởng trong xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 20 tháng 5 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp, nghe Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện thưởng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 và đề xuất ban hành chính sách thưởng trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; đồng thời, sau khi xem xét các báo cáo của Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh: Báo cáo số 81-BC/BCSD, ngày 07/6/2022 và Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Báo cáo số 78-BC/BCSD, ngày 07/6/2022 về Đánh giá kết thực hiện chính sách thưởng trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 và đề xuất chính sách thưởng trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết nghị:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong giai đoạn vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh uỷ, sự vào cuộc tích cực của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự đoàn kết, thống nhất, tham gia của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức của các tầng lớp nhân dân, sự đồng hành của các tổ chức kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp,... quá trình triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới triển khai trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, các mục tiêu chủ yếu của Chương trình đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Đến hết năm 2020 toàn tỉnh có 95 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 48,5% tổng số xã, đạt 166,7% kế hoạch); có 04 đơn vị cấp huyện (Lâm Thao; Thanh Thủy; thị xã Phú Thọ; thành phố Việt Trì) đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tăng 03 đơn vị cấp huyện trong giai đoạn 2016-2020 (đạt 300% kế hoạch); tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 15,7% tiêu chí/xã, vượt 0,7% tiêu chí/xã so với kế hoạch; không còn xã đạt dưới 8 tiêu chí. Hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã được đầu tư đồng bộ; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc theo

hướng hiện đại, văn minh; sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng cao; lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước được củng cố vững chắc,...

Tuy nhiên, kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, có sự chênh lệch khá lớn giữa các địa phương; hạ tầng giao thông, thủy lợi, thiết chế văn hóa, giáo dục ở một số địa phương đòi hỏi đầu tư lớn, trong khi nguồn lực chưa được đảm bảo so với nhu cầu; phát triển sản xuất gắn với liên kết theo chuỗi giá trị và cơ cấu lại ngành nông nghiệp, dồn điền, tích tụ tập trung đất đai, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn gặp nhiều khó khăn; việc thu gom xử lý chất thải, rác thải, nước thải ở một số địa phương còn chưa tốt, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường sống người dân; công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực trong một số lĩnh vực còn hạn chế;...

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược, lâu dài và là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng; góp phần quan trọng để đến năm 2025 xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã xác định.

Tiếp tục tập trung triển khai Chương trình gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hóa đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới ở các khu dân cư. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới. Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể

Việc triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được thực hiện ở 13/13 huyện, thành, thị, với 196 xã và 2.040 khu dân cư. Phân đầu đến hết năm 2025: Toàn tỉnh có 7/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (tăng thêm 03 huyện Thanh Ba, Phù Ninh và Tam Nông); có 139/196 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng thêm 44 xã), đạt 70,9% tổng số xã; có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; có 1.720/2.040 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 84,3% tổng số khu dân cư, trong đó có tối thiểu 172 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy sức mạnh của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, coi đây là nhiệm vụ và giải pháp quan trọng hàng đầu để thực hiện thành công mục tiêu của Chương trình. Kiện toàn và tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo các các chương trình mục tiêu quốc gia các cấp theo quy định.

2. Đẩy mạnh, đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, nhân dân về xây dựng nông thôn mới để mọi cán bộ, Đảng viên và người dân nhận thức được *“xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”*; tạo ra được sự đồng thuận, hưởng ứng, góp công, góp sức của cán bộ và nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Kịp thời biểu dương những gương điển hình, những cách làm hay, sáng tạo để phổ biến nhân rộng.

3. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ 11 nội dung thành phần của Chương trình, trong đó chú trọng hơn nữa việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; đồng thời huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu cơ sở hạ tầng ở nông thôn đồng bộ, phục vụ tốt nhất nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; tăng cường công tác đào tạo nghề nông nghiệp, giải quyết việc làm tại nông thôn; quan tâm phát triển y tế, giáo dục; duy trì và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; chú trọng công tác giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp - an toàn; đảm bảo công tác an ninh, quốc phòng trên địa bàn nông thôn.

4. Tập trung huy động đa dạng, lồng ghép tối đa các nguồn lực để đầu tư thực hiện Chương trình; bố trí hợp lý nguồn ngân sách địa phương, các nguồn xã hội hóa, các khoản đóng góp của nhân dân, các nguồn tài trợ cho đầu tư cho xây dựng nông thôn mới theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; tạo nguồn nội lực vững chắc phục vụ Chương trình; không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới, không trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của cấp trên.

Ưu tiên nguồn lực cho 03 huyện đã xác định phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn nông thôn mới (Tam Nông, Phù Ninh, Thanh Ba). Đối với các xã thuộc khu vực miền núi, khó khăn, cần lồng ghép, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý nguồn lực của Chương trình gắn với nguồn lực từ các chương trình khác, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ đó để người dân được hưởng thụ chính sách là cao nhất và nhiều nhất.

5. Tiếp tục thực hiện chính sách thưởng công trình phúc lợi trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, mức thưởng cụ thể như sau: Thưởng 1 tỷ đồng/xã cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã nông thôn mới nâng cao và các xã nông thôn mới kiểu mẫu; việc sử dụng số tiền thưởng trên đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, thiết thực để phục vụ cho Chương trình và cho người dân địa phương được hưởng thụ chính sách từ Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng, có hiệu quả phong trào thi đua “*Chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025*” gắn với đô thị văn minh để kịp thời động viên, khuyến khích, tạo động lực thúc đẩy quá trình thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của từng địa phương, đơn vị; phân công các đồng chí cấp ủy, thành viên Ban chỉ đạo các cấp trong việc chỉ đạo các huyện, xã, khu dân cư phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; kịp thời rà soát, bổ sung những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, cụ thể hóa Nghị quyết này thành kế hoạch thực hiện Chương trình cho từng năm và cả giai đoạn để thống nhất thực hiện và quản lý trên địa bàn tỉnh. Phân công, phân nhiệm cụ thể theo từng lĩnh vực và địa bàn phụ trách đối với các sở, ngành. Tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị của tỉnh với các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Định kỳ, chủ động báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định, nhất là những nội dung quan trọng, phát sinh vượt quá thẩm quyền.

3. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn theo phân công, bố trí thời gian, tăng cường bám sát cơ sở, cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện Chương trình, nhất là các đồng chí được phân công theo dõi, chỉ đạo các huyện Thanh Ba, Phù Ninh, Tam Nông để quyết tâm phấn đấu xây dựng 03 huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025.

4. Các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

5. Các huyện, thành, thị ủy: Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình và Nghị quyết này trên địa bàn, đảm bảo phù hợp, sát với tình hình thực tế của địa phương; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bắt cập ngay từ cơ sở.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết để thực hiện.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- BCĐ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Trung ương,
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Nông nghiệp và PTNT,
- TTTU, HỖND, UBND tỉnh,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh,
- Các huyện, thành, thị ủy và ĐBTT,
- Các đồng chí PVPTU,
- Chuyên viên tổng hợp,
- Lưu Văn thư.

(b/c)

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Bùi Minh Châu